

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Thực hiện Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 22/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Kết luận số 70-KL/TW) về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, ý thức hành động và vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của sự nghiệp thể dục, thể thao trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao sức khỏe, thể lực, chất lượng cuộc sống của Nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Bình.

2. Yêu cầu

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW, đồng thời đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về phát triển thể dục, thể thao vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 08-NQ/TW); Kết luận 70-KL/TW phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan đơn vị; đảm bảo sự đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, thống nhất với việc thực hiện các chủ trương của Đảng về chính sách xã hội, y tế, giáo dục, trẻ em và phát triển văn hóa.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kết luận số 70-KL/TW.

II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Mục tiêu

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, góp phần củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng và phát triển phong trào TDTT quần chúng trong mọi đối tượng; bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc. Hình thành thói quen rèn

luyện thể dục thể thao, từng bước nâng cao tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao, hướng tới mục tiêu “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*”. Tập trung đầu tư trọng điểm cho những môn thể thao mũi nhọn, có thế mạnh nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ về thể thao thành tích cao, phấn đấu đưa Thể thao Quảng Bình luôn là một trong những tỉnh có thứ hạng cao trong khu vực Bắc Trung bộ và toàn quốc.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đối với phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thể dục, thể thao (TDTT), tạo chuyên biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của TDTT đối với nâng cao sức khỏe, xây dựng con người Quảng Bình, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, ứng dụng công nghệ số, tăng cường vai trò của các cơ quan truyền thông đại chúng, xây dựng các kênh truyền thông về thể dục, thể thao nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng hoạt động thể chất phù hợp với từng đối tượng. Tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia tập luyện TDTT gắn với các cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” và phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở*”.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, coi đây là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân, trước hết là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phát triển TDTT; lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ về TDTT trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

2.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp TDTT trong giai đoạn mới. Chú trọng xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển thiết chế, cơ sở hạ tầng; thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, giáo dục thể chất và thể thao trường học; hỗ trợ pháp lý về kinh tế thể thao, tích cực vận động, thu hút, thúc đẩy xã hội hóa. Quan tâm, bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc y tế, nhà ở, tiền lương, trợ cấp, ưu đãi khác đối với vận động viên, huấn luyện viên, nhân tài trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Thực hiện tốt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030; Quy hoạch “*Phát triển ngành Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030*”; Đề án “*Phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030*” và các chương



trình, đề án, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao khác. Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người trực tiếp làm công tác thể dục, thể thao. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác, giao lưu quốc tế, góp phần nâng cao hiểu biết, trình độ, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật; kịp thời hướng dẫn, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực TDTT.

2.3. Phát triển thể dục, thể thao quần chúng; thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp

2.3.1. Thể thao quần chúng

- Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể dục, thể thao quần chúng, coi đây là một trong những điều kiện để hình thành và phát triển các thế hệ người Quảng Bình khỏe về thể chất, trong sáng về tâm hồn, góp phần cải thiện tâm vóc, thể lực con người Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Tăng cường phổ biến kiến thức, hướng dẫn phong trào thể dục, thể thao quần chúng; xây dựng công trình thể thao công cộng ở khu dân cư; tạo cơ hội cho mọi người được quyền tham gia hoạt động tập luyện, biểu diễn, thi đấu để nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh, vui chơi, giải trí. Quan tâm phát triển thể thao dân tộc, thể thao giải trí, thể thao quốc phòng, các đối tượng trẻ em, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật... trong hoạt động TDTT.

- Đổi mới giáo dục thể chất và thể thao trường học gắn với mục tiêu giáo dục, phát triển toàn diện về đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, tạo nền tảng để phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng trẻ bổ sung cho lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh. Nâng cao chất lượng và thực hiện tốt giáo dục thể chất theo chương trình nội khóa; đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, phát triển các loại hình hoạt động, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tham gia hoạt động thể dục, thể thao bảo đảm mục tiêu phát triển thể lực toàn diện và kỹ năng vận động cơ bản. Duy trì, củng cố và phát triển hệ thống thi đấu các giải thể thao, ngày hội thể thao kết hợp với sinh hoạt, giao lưu văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh; chú trọng từng bước triển khai sâu rộng công tác phổ cập dạy và học bơi cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch 2895/KH-UBND ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch 2905/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Chú trọng phát triển thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đẩy mạnh

công tác huấn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đảm bảo thể lực tốt, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Tăng cường huấn luyện thi đấu thể thao, ứng dụng nghiệp vụ phục vụ cho công tác, chiến đấu. Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong phát triển TDTT, nhất là ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao về quản lý, chỉ đạo, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục, thể thao trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2026;

- Chú trọng phát triển phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; phát động phong trào mỗi người tự chọn cho mình một môn thể thao, một hình thức tập luyện thể dục thể thao phù hợp để rèn luyện nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, phòng chống bệnh tật, góp phần đẩy mạnh phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

- Thường xuyên quan tâm phát triển thể dục, thể thao trong đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Việc tập luyện TDTT đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của người cao tuổi, góp phần nâng cao sức khỏe, tuổi thọ, cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Đầu tư cơ sở vật chất, cải tạo, xây dựng các công trình TDTT giúp cho người khuyết tật được tiếp cận và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm động viên, cổ vũ, tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe và hoà nhập với cộng đồng.

- Khôi phục, bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian mang tính truyền thống và bản sắc văn hoá của người dân Quảng Bình gắn với phát triển du lịch như Lễ hội Đua thuyền truyền thống các địa phương; Lễ hội Rằm tháng 3 huyện Minh Hóa,... nhằm tạo nên hiệu ứng tích cực, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng góp phần đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng ở cơ sở.

2.3.2. Thể thao thành tích cao và chuyên nghiệp

- Tập trung đầu tư đào tạo, huấn luyện các môn thể thao trọng điểm của tỉnh như: Bơi, Lặn, Điền kinh, Rowing, Canoeing, Bi sắt, Cử tạ. Đặc biệt là các môn thể thao dưới nước có tiềm năng, thể mạnh phù hợp với thể hình, thể trạng và tố chất người Quảng Bình, có khả năng cạnh tranh thành tích cao tại các giải quốc gia, quốc tế như Bơi, Lặn, đua thuyền Rowing và Canoeing.

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị tập luyện, thi đấu hiện đại đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện tổ chức các giải thể thao quốc gia, quốc tế.

- Định hướng ban hành các chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập các đội tuyển, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trong thời gian tới.

2.4. Tăng cường các nguồn lực cho phát triển thể dục, thể thao

- Các địa phương, đơn vị đảm bảo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp TDTT các cấp; tăng cường đầu tư và đảm bảo kinh phí tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên của từng cấp chính quyền, từng cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch, phát triển mạng lưới thiết chế, cơ sở thể thao đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, từng bước hiện đại, đạt chuẩn. Chú trọng xây dựng các thiết chế văn hoá đa năng, đảm bảo phát triển cả lĩnh vực văn hoá và thể dục thể thao. Ưu tiên đầu tư một số cơ sở trọng điểm về đào tạo, huấn luyện chất lượng cao.

- Tăng cường, đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, đa dạng hoá các loại hình thể dục, thể thao quần chúng, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển thể dục, thể thao ở cơ sở; khuyến khích, ưu đãi các cá nhân, tổ chức đầu tư cơ sở vật chất thể dục thể thao. Đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia và quốc tế nhằm thu hút đông đảo vận động viên và du khách tham gia góp phần kích cầu và quảng bá các sản phẩm du lịch của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế như: giải chạy Mararhon, giải thể thao 3 môn phối hợp (bơi, xe đạp, chạy bộ); giải Ô tô địa hình quốc tế...đăng cai các giải thể thao trong nhà nhằm khai thác có hiệu quả các công trình TDTT của tỉnh.

- Quy hoạch phát triển các môn thể thao có tiềm năng phục vụ cho dịch vụ - du lịch ở các địa phương mang tính đặc thù vùng như Dù lượn, Leo núi, Xe đạp địa hình, Mô tô nước trên biển, Lướt ván, Kayak, Gofl...; lồng ghép các hoạt động thể dục thể thao gắn liền với phát triển văn hoá - du lịch của địa phương như Đua thuyền truyền thống, Bắn nỏ, Kéo co, Đẩy gậy, Cờ thẻ, Đánh đu, Vật dân tộc, Thả diều, Cà kheo... góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá thể thao độc đáo của các dân tộc. Các hoạt động thể dục thể thao phải hỗ trợ đắc lực cho phát triển văn hóa, du lịch, tạo nên sự hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế. Phát triển thể dục thể thao gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gắn phong trào thể dục thể thao với phát triển văn hoá và du lịch, dịch vụ; xác định thể dục thể thao là một động lực góp phần phát triển kinh tế - du lịch.

2.5. Lồng ghép triển khai các văn bản đã được ban hành, triển khai để tiếp tục phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch của tỉnh đã ban hành về phát triển thể dục, thể thao, cụ thể như:

- Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND tỉnh Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

- Nghị quyết số 58/2023/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 của HĐND tỉnh Quy định chế độ hỗ trợ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và chế độ đãi ngộ cho vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Bình;

- Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

- Quyết định số 1143 /QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích trong thi đấu các giải thể thao;

- Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2030;

Kế hoạch số 781/KH-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030;

- Kế hoạch số 2905/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và kết hợp với nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong xã hội (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch này; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch này tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Văn hóa và Thể thao

- Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời tham mưu, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện; định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW.

- Phối hợp với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền, phổ biến tài liệu hướng dẫn thực hiện Luật Thể dục thể thao, các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, chương trình, kế hoạch, các văn bản quản lý nhà nước về công tác TDTT; đồng thời phối hợp các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan tổ chức hướng dẫn tập luyện TDTT cho mọi đối tượng, đảm bảo khoa học, hiệu quả, khích lệ mọi người dân tham gia tập luyện TDTT.

- Chủ trì, phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Phối hợp tổ chức từ 1 - 2 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về TDTT cho đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT.

u

- Tổng hợp, đề xuất, kiến nghị về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TDTT trong giai đoạn mới, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh để tham mưu bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, quy định phân cấp ngân sách hiện hành và các văn bản hướng dẫn liên quan.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, giáo viên, giảng viên cho các cấp học.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí; Cổng Thông tin điện tử của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các tài liệu về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình, Báo Quảng Bình

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tài liệu, chuyên trang, chuyên mục về hướng dẫn thể dục thể thao, Luật Thể dục Thể thao, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thể dục thể thao; góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực; cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình.

7. Tỉnh đoàn Quảng Bình

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập TDTT. Phát động phong trào tập luyện TDTT trong toàn thể lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên. Định kỳ hằng năm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao cấp tỉnh.

8. Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tại đơn vị, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; quan tâm đầu tư xây dựng các sân tập luyện, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ tập luyện TDTT. Tăng cường các nguồn lực cho sự nghiệp TDTT.

- Vận động, tạo động lực, khích lệ mọi đối tượng tích cực tập luyện TDTT hàng ngày và hưởng ứng tham gia các hoạt động “Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”; Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Nêu cao khẩu hiệu “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động, các giải thể thao tại đơn vị và tích cực hưởng ứng, tham gia các giải thể thao các cấp tổ chức.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với nội dung của Kế hoạch này, trong đó triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường các nguồn lực cho sự nghiệp TDTT; rà soát, hoàn thiện quy hoạch, phát triển mạng lưới thiết chế, cơ sở thể thao đồng bộ; bố trí nguồn lực để triển khai mua sắm trang thiết bị dụng cụ luyện tập TDTT tại các khu vui chơi, điểm tập, nơi công cộng nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân được tập luyện TDTT. Đồng thời, định hướng tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phải gắn liền với phát triển văn hoá - du lịch của từng địa phương.

- Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn nội dung kế hoạch của các đơn vị thành tiêu chí bắt buộc để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, lợi ích, tác dụng của tập luyện TDTT đối với sức khỏe nhằm cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần và phòng, chống bệnh tật.

- Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục đích, chỉ tiêu, yêu cầu đặt ra. Kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách, giải pháp để triển khai có hiệu quả Kế hoạch.

- Bố trí nguồn ngân sách và các điều kiện đảm bảo cần thiết khác để thực hiện Kế hoạch.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao) trước ngày 15/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển Thể dục thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các địa phương, cơ quan, đơn vị thông tin kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Bộ VH, TT & DL;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng: TU; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các tổ chức CTXH, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NCVX.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Tân